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  การประชุมเชิงปฏิบัติการของสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบเสมือนจริง 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (RSIS-WTO Virtual Parliamentarian Workshop on International Trade 

2022) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยศูนย์พหุภาคีศึกษา 

สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ เอส ราชารัตนัม ร่วมกับองค์การการค้าโลก (World Trade 

Organization: WTO) และได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทมาเส็ก  (Temasek Foundation) และ

ส านักงานเลขาธกิารองค์การการคา้โลก (WTO Secretariat) โดยได้เชิญสมาชิกรัฐสภาประมาณ ๔๐ คน

จากประเทศอาเซียน ประเทศในเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกเข้าร่วมการประชุม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ

ของฝ่ายนิติบัญญัติภายในภูมิภาคต่อประเด็นการค้าระหว่างประเทศต่าง ๆ รวมถึงการเพ่ิมพูนความ

เข้าใจต่อการด าเนินการขององค์การการค้าโลก และประเด็นการเจรจาการค้าระหว่างประเทศทั้งใน

ปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

 คณะผู้แทนรัฐสภาไทย (สภาผู้แทนราษฎร) ประกอบด้วย 

  ๑. นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล   - ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ  

                    สภาผู้แทนราษฎร 

              - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

                 - หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 

  ๒. นายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธิ์  - กรรมาธิการ 

           คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา  

                สภาผู้แทนราษฎร 

       - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

       - ผู้แทนรัฐสภาไทย 

 ๓. นางสาวรัชนี  เอี่ยมประภาส  - นักวิเทศสัมพันธ์เชี่ยวชาญ 

           กลุ่มงานกิจการพิเศษ 



๒ 

 

          ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 

      - เลขานุการคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 

 ๔. นายสุรัชพงศ์  สิกขาบัณฑิต - นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

         กลุ่มงานกิจการพิเศษ 

           ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 

      - ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทนรัฐสภาไทย  

 ๕. นายประจักษ์  มอญจ าแลง  - นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 

         กลุ่มงานกิจการพิเศษ 

           ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 

      - ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 

 

 

 

นางสาวศิรกิัญญา  ตันสกลุ 
ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร 

เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนกิส์ 
 
 
 
 

  



๓ 

 

การประชุมในช่วงที่หน่ึง วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา (ตามเวลา

ประเทศไทย)  
 

หัวข้อ “เศรษฐกิจโลกภายหลังยุคการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกี่ยวข้องกับสภาพ

ภูมิอากาศ (the Global Economy in a post Covid-19, Climate Concerned Era”  

  กล่าวต้อนรับ 

  นาย Lim Hock Chuan หัวหน้าโครงการ จากมูลนิธิเทมาเส็ก 

  นางสาว Angela Ellard รองผู้อ านวยการ องค์การการค้าโลก 

 เอกอัครราชทูต Ong Keng Yong รองประธานบริหาร สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ 

เอส ราชารัตนัม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สิงคโปร์ 

  กล่าวเปิด 

  นาย Tan Chuan-Jin ประธานรัฐสภาสิงคโปร์ 

   ผู้ด าเนินรายการ 
   นาย Said El Hachimi ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายข้อมูลข่าวสารและสื่อสารองค์กร องค์การ
การค้าโลก   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาย Lim Hock Chuan หัวหน้าโครงการ มลูนิธิเทมาเสก็  
ระหว่างการกลา่วต้อนรับในพิธีเปิดการประชุม 

 
 



๔ 

 

ค ากล่าวต้อนรับโดยนาย Lim Hock Chuan หัวหน้าโครงการ มูลนิธิเทมาเส็ก 

นาย Lim Hock Chuan ได้กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในฐานะ

ผู้แทนของมูลนิธิเทมาเส็ก เทมาเส็กเป็นบริษัทด้านการลงทุนระดับโลกและมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุน

การบูรณาการและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย จึงได้จัดให้มีการประชุมนี้ขึ้นเพื่อเปิด

โอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภา นักกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ด้านการค้า  ได้ตั้ง

ข้อสังเกต เรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ด้านการค้า การเจรจาต่อรอง และการลงทุน 

รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติในการก ากับตรวจสอบฝ่าย

บริหารในการด าเนินการที่มีความเชื่อมโยงกับระบบการค้าพหุภาคี ทั้งนี้ อุปสรรคทางการค้าเป็น

ประเด็นท่ีมีความซับซ้อน จึงต้องอาศัยสมาชิกรัฐสภาในการแสดงบทบาทส าคัญในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ

ต่อกระบวนการอ านวยความสะดวกในการลดก าแพงทางภาษีและก าแพงที่ไม่ใช่ภาษี ตลอดจนสนับสนนุ

การน านโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการเจรจาไปปฏิบัติ อย่างไรก็ดี ระบบพหุภาคียังคง

มีความจ าเป็นต่อโลกของการค้าและการลงทุนในยุคปัจจุบัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทาง

ปฏิบัติด้านการค้าและการลงทุนในเวทีการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะส่งเสริม

ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าและการลงทุนหลังการระบาดของ

โรคโควิด-19 ที่ค านึงถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้  

นาย Lim Hock Chuan ได้กล่าวขอบคุณประธานรัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์ส าหรับการสนับสนุนและ

การสละเวลาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการค้าและการลงทุนร่วมกับวิทยากรและผู้เข้าร่วม

ประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งขอบคุณหุ้นส่วน ได้แก่ WTO และ RSIS ส าหรับการท างานอย่างหนักเพื่อให้

บรรลุผลส าเร็จของการจัดการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ ๑๒ แล้ว ตั้งแต่มูลนิธิเทมาเส็กเป็นหุ้นส่วน

ร่วมกับ RSIS และ WTO ในปี ๒๕๕๔ และมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าความเป็นหุ้นส่วนจะยังคงด าเนินต่อไป 

เพื่อความเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าและการลงทุน และสร้างสังคมการค้าที่เป็นธรรม 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาว Angela Ellard รองผู้อ านวยการใหญ่องค์การการค้าโลก  
ระหว่างพิธีเปดิการประชุม 

 

ค ากล่าวต้อนรับโดยนางสาว Angela Ellard รองผู้อ านวยการใหญ่องค์การการค้าโลก 

นางสาว Angela Ellard ได้กล่าวขอบคุณ RSIS ส าหรับการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้  

และซาบซึ้งในความเป็นหุ้นส่วนที่ได้เผยแพร่บทบาทและภารกิจของ  WTO ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิด

วิกฤตการณ์ขึ้น ได้แก่ ๑) ปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ๒) ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทาง

สภาพภูมิอากาศ และ ๓) สงครามในยูเครน ซึ่งวิกฤตการณ์เหล่านี้ได้ส่งผลต่อวาระการประชุมในกรอบ 

WTO เช่น การประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก (The Ministerial Conference: MC) ครั้งที่  ๑๒  

รวมทั้งกระทบต่อปริมาณการค้าโลก ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ ๓ ในปีนี้ สงครามได้ส่งผล      

ต่อราคาอาหารและพลังงาน ท าให้สังคมกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบจากภาวะข้าวยากหมากแพง 

เกิดการจลาจล และการอพยพย้ายถิ่น ซึ่ง WTO ได้ด าเนินการร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพ่ือขจัด

ก าแพงการส่งออก เปิดเสรีทางการค้าและการปรับตัวในห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งอ านวยความสะดวก  

ด้านการค้าผลิตภัณฑ์การเกษตร  

นอกจากนี้ นางสาว Angela Ellard ได้กล่าวเน้นย้ า ๒ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก สงคราม

และโรคระบาดได้ท าลายเศรษฐกิจ แม้ว่าสถานการณ์ด้านสุขภาพดีขึ้นแล้ว แต่ความไม่เท่าเทียมกันด้าน

วัคซีนยังคงมีอยู่ในบางประเทศ ซึ่งต้องมีการเตรียมการรับมือกับโรคระบาดนี้ในอนาคตด้วย ประเด็น   

ที่สอง สมาชิกจะต้องมีส่วนร่วมในส่วนของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

รวมทั้งสนับสนุนความสามารถของประเทศก าลังพัฒนาที่มีความเสี่ยงเพื่อผลิตวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย 



๖ 

 

นอกจากนี้ นางสาว Angela Ellard ยังได้กล่าวถึงการอุดหนุนประมง ซึ่งเป็นประเด็นข้อตกลงส าคัญที่มี

ความพยายามหาข้อสรุปมากว่า ๒๐ ป ีและเป็นประเดน็ทีม่ีความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ

มนุษยธรรม พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นว่า WTO จ าเป็นต้องปรับปรุงการท างาน ๓ ด้าน ได้แก่ การเจรจา การก ากับดูแล 

และการระงับข้อพิพาทเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศสมาชิก  

สุดท้ายนางสาว Angela Ellard ได้เน้นย้ าว่า คุณค่าของพหุภาคีและระเบยีบระหวา่งประเทศ

ที่มีกฎเกณฑ์เป็นพ้ืนฐานยังคงมีความส าคัญ โดยเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาท างานร่วมกับองค์การ

ระหว่างประเทศเพ่ือความเข็มแข็ง ยืดหยุ่น และเป็นเครื่องมือที่ดีที่จะจัดการกับปัญหาความท้าทายที่

กดดันในโลกยุคปัจจุบัน รวมทั้งเรียกร้องให้ร่วมมือกับฝ่ายบริหารและหุ้นส่วนเพ่ือสนับสนุน WTO ให้

บรรลุเป้าหมายของ WTO  

 

 

 

 

 

 

 

เอกอัครราชทูต Ong Keng Yong ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหาร  
สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ เอส ราชารัตนัม 

 

ค ากล่าวต้อนรับโดยเอกอัครราชทูต Ong Keng Yong ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหาร สถาบันการศึกษา

ระหว่างประเทศ เอส ราชารัตนัม 

เอกอัครราชทูต Ong Keng Yong ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และขอบคุณมลูนธิิ

เทมาเส็ก และ WTO ส าหรับการสนับสนุนในการจัดประชุมครั้งนี้ พร้อมเน้นย้ าว่าการค้าเป็นสิ่งที่แสดง

ถึงความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนา แต่การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้การค้าระหว่าง

ประเทศตกอยู่ภายใต้ความตึงเครียด อย่างไรก็ดี เมื่อช่วงสองปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจในระดับโลกและระดบั

ภูมิภาคก าลังค่อย ๆ  ฟ้ืนตัว แต่วิกฤตการณ์ยูเครนท าให้เศรษฐกิจภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ชะงักงัน 



๗ 

 

เนื่องจากปริมาณการส่งออกข้าวสาลี ข้าวโพด และปุ๋ยทั่วโลกของรัสเซียและยูเครนอยู่ในอัตราที่สูง และ

โลกยังคงต้องพ่ึงพาน้ ามันจากประเทศเหล่านี้  นอกจากนี้ การค้าระหว่างประเทศยังเผชิญกับความท้าทาย  

อีกหลายประการ อาทิ สภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย ซึ่งเป็นประเด็นที่ส าคัญที่สุด การแก้ไขปัญหานี้ต้อง    

มีการก าหนดทิศทางการค้าใหม่ท่ีส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้     

ที่ผ่านมาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกสามารถฟ้ืนจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียด

ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน โรคระบาด และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ โดยสิ่ง เหล่านี้เป็น

พันธกิจร่วมกันในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาผ่านระบบความร่วมมือพหุภาคีและการเปิดเสรีทาง

เศรษฐกิจ นอกจากนี้ ระบบพหุภาคียังมีกลไกระงับข้อพิพาทซึ่งไม่สามารถหาได้จากความร่วมมือระดับ

ภูมิภาค และข้อบังคับด้านการอ านวยความสะดวกด้านการค้ายังเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือลดความซับซ้อนของ

การค้าระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าและบริการภายหลังยุคการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19     

ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ดิจิทัล ข้อมูล การปล่อยก๊าซคาร์บอน และวัคซีน  

ดังนั้น จากเหตุผลข้างต้น จึงจ าเป็นต้องให้การสนับสนุน WTO เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นทาง

เศรษฐกิจ ตลอดจนกระตุ้นให้นักการเมืองและรัฐบาลของแต่ละประเทศหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างฉันทามติทางการค้าใหม่หรือการรับรองวาระการปฏิรูป ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว

ไม่เพียงแต่ฟ้ืนฟูการท างานของ WTO ที่เสียหายเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ WTO มีความยืดหยุ่นมากขึ้นใน

การรับมือกับการแบ่งขั้วอ านาจด้วย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมนี้จะสร้างความเข้าใจที่ดีต่อ 

WTO และสิ่งแวดล้อมของการค้าในระดับโลก ซึ่งจะสามารถยกระดับความร่วมมือและความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศเพ่ือบรรลุต่อความยั่งยืนและความสามารถในการฟ้ืนฟูต่อไปในอนาคต 

ค ากล่าวพิธีเปิดการประชุม โดยนาย Tan Chuan-Jin ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 

นาย Tan Chuan-Jin ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และขอบคุณมูลนิธิเทมาเส็ก 

RSIS และ WTO ส าหรับความร่วมมือในการจัดประชุมครั้งนี้ ซึ่งเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมนี้จะเป็น

เวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศท่ามกลางภูมิทัศน์โลกด้านการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการให้ประเทศต่าง ๆ  ได้พูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ ความท้าทาย

ทางภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการค้าที่เร่งด่วน

และความท้าทายที่ WTO ก าลังเผชิญ และข้อบังคับของ WTO ด้วย 

ในการประชุมครั้งที่ผ่านมานาย Tan Chuan-Jin ได้แบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทาย
ทางสังคมและเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความพยายามในการต่อสู้



๘ 

 

กับโรคระบาด ซึ่งในปีนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มดีขึ้นตามล าดับ ทุกประเทศก าลังฟ้ืนตัว เริ่มผ่อนคลาย
มาตรการป้องกันโรค และกลับมาเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม โลกก็ได้เผชิญกับ
วิกฤตครั้งใหม่เมื่อรัสเซียได้เข้ารุกรานยูเครน ซึ่งเป็นการกระท าที่เป็นภัยคุกคามต่อสังคมโลก และขัดต่อ
สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ความขัดแย้งนี้ได้ส่งผลกระทบ
เป็นวงกว้าง อาทิ ความไม่มั่นคงด้านอาหาร อัตราเงินเฟ้อ และความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาย Tan Chuan-Jin ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ระหว่างการกลา่วสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุม 

 

ดังนั้น WTO จึงจ าเป็นต้องเข้าไปมีบทบาท โดยได้แบ่งปันความคิดเห็น ๓ ประเด็น ดังนี้  
๑. ประเทศสมาชิกควรสนับสนุนความพยายามในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ WTO 

เพ่ือให้ยังคงเป็นรากฐานที่ส าคัญของระบบการค้าพหุภาคีและสามารถน าไปสู่การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกได้ 
เพ่ือรักษาความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานและฟ้ืนฟูความสามารถในการคาดการณ์ในระบบการค้าพหุภาคี 
ทุกประเทศจะต้องเตรียมพร้อมที่จะมองข้ามผลประโยชน์ของชาติตนและมุ่งเน้นไปที่ผลเชิงบวกใน  
ระยะยาวของความร่วมมือพหุภาคีในด้านต่าง ๆ เช่น การเข้าถึงตลาดที่มากขึ้น การอ านวยความสะดวก
ทางการค้า ความโปร่งใส เป็นต้น 

๒. ประเทศสมาชิกควรมีส่วนร่วมเพ่ือท าให้ WTO มีความพร้อมมากขึ้นในอนาคต และมี
การพัฒนาเป็นองค์การเพ่ือรักษาความสัมพันธ์และผลประโยชน์ที่แท้จริง ในฐานะที่เป็นองค์การที่ออก
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างทันท่วงที แต่ขณะนี้กฎเกณฑบ์างอย่างของ WTO 
ถูกมองว่าไม่สามารถจัดการกบัความท้าทายในปจัจุบันได้ นอกจากการปรับปรุงข้อบังคับที่มอียู่และฟ้ืนฟู



๙ 

 

ความสามารถขององค์การแล้ว WTO จะต้องรับมือกับปัญหาใหม่ด้วย อาทิ ความมั่นคงด้านอาหาร   
การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

๓. ประเทศสมาชิกควรสนับสนุนการประชุมระดับรัฐมนตรีของ WTO ครั้งที่ ๑๒ ในเดือน
มิถุนายนนี้ จากสถานการณ์ความขัดแย้งได้ท าให้การค้าหยุดชะงัก สมาชิกจะต้องร่วมมือในการ
วางรากฐานเพื่อความก้าวหน้าของ WTO ในการประชุมครั้งนี้ การมีส่วนร่วมของรัฐมนตรีการค้าจะเป็น
การส่งสัญญาณว่า WTO มีความสัมพันธ์กันอย่างเข้มแข็ง และสามารถให้ค าแนะน าทางการเมืองเพ่ือให้
เกิดความคืบหน้าในการเจรจาที่ส าคัญ เช่น เงินอุดหนุนการประมง การเกษตร การตอบสนองต่อการ
ระบาดของโรค เป็นต้น 

 

  วิทยากรร่วมอภิปราย ได้แก่ 
๑. เอกอัครราชทูต  Dacio Castillo ผู้แทนถาวรฮอนดูรัสประจ าองค์การการค้าโลก 
๒. นาย Martin Chungong เลขาธิการสหภาพรัฐสภา  
๓. ดร. Rebecca Fatimah Sta Maria ผู้อ านวยการบริหาร ส านักงานเลขาธิการเอเปค 
๔. นาย Martin Raiser ผู้อ านวยการสาขาจีน เกาหลี และมองโกเลีย จากธนาคารโลก  
๕. นางสาว Celine  Charveriat กรรมการบริหาร สถาบันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของยุโรป 

 

   สรุปสาระของการอภิปรายได้ ดังนี้ 
    เอกอัครราชทูต Dacio Castillo ผู้แทนถาวรฮอนดูรัสประจ าองค์การการค้าโลก กล่าวถึง
ความสามารถของ WTO ในการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 และการอ านวยความสะดวก 
ด้านการค้าและบริการตา่ง ๆ แม้ว่า WTO จะมุ่งเน้นการปฏิรูปสถาบนัและความเท่าเทียมของการไดร้บั
วัคซีน แต่ WTO ได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและ        
การอุดหนุนการประมงด้วย รวมทั้งการรับมือฉุกเฉินต่อปัญหาความมั่นคงด้านอาหาร การฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และข้อตกลงต่าง ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและความเห็นร่วมกันของ
ประเทศสมาชิก WTO 

    ทั้งนี้ การประชุม MC12 ที่จะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ จึงไม่ได้เป็นการประชุมปกติเหมือนที่ผ่านมา 
แต่การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และความขัดแย้งทาง  
ภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมีนัยส าคัญต่อการค้า แต่ก็คาดหวังว่าสมาชิกรัฐสภาจะช่วยสนับสนุนให้การประชุม 
MC12 ประสบความส าเร็จและบรรลุผลส าเร็จในการรับมือกับผลกระทบจากโรคโควิด-19  

 

   นาย Martin Chungong เลขาธิการสหภาพรัฐสภา ได้เน้นย้ าความจ าเป็นของสมาชิก
รัฐสภาในการใช้การค้าเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมและเพ่ือการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาด ส าหรับ
การด าเนินการที่เป็นรูปธรรมที่จะสามารถด าเนินการได้ ได้แก่ ด้านกฎหมายและงบประมาณซึ่งจะช่วย



๑๐ 

 

สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด และงานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีพ้ืนที่ส าหรับสมาชิกรัฐสภาในการสนับสนุนองค์การทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค เช่น APEC ซึ่งข้อริเริ่มของ APEC จะเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับแนวทางและการเจรจา  
ของ WTO ทั้งนี้ นาย Chungong กล่าวว่าในช่วงการประชุมวาระที่ ๔๘ ของคณะกรรมการขับเคลื่อน
การประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก (48th session of the steering committee of the 
parliamentary conference on the WTO) เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  ได้มีข้อเสนอแนะให้มกีาร
จัดตั้งกลไกอ านวยความสะดวกเพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีและวิธีประสานความพยายามของรัฐสภา
ในเรื่องเกี่ยวกับการค้าโลก เมื่อปีที่ผ่านมาได้มีการหารือเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกหลังจากการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ซึ่งเป็นโอกาสที่รัฐสภาได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยเชื่อว่า
สถานการณ์เศรษฐกิจของโลกอยู่บนทางแยกและต้องการการฟ้ืนฟู นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างโอกาส
ในการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน วิกฤตนี้ได้สร้างความตื่นตระหนกให้แก่สังคม ก่อให้เกิดการชะงักงันทาง
เศรษฐกิจ และสร้างผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน และกลุ่มผู้เปราะบาง 

    ทั้งนี้ มาตรการที่ด าเนินการในช่วงการแพร่ระบาดของโรค มีส่วนช่วยลดมลพิษทางอากาศ
ได้มากและท าให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน และท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลมีความโดดเด่น
ในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี ยังมีความกังวลเกี่ยวกับวิกฤติทางด้านอาหาร ซึ่งถือเป็นประเด็นส าคัญที่
ประชาคมโลกควรให้ความใส่ใจเป็นการเร่งด่วน ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเด็นเศรษฐกิจดิจิทัลและความมั่นคง
ทางอาหารเป็นประเด็นที่จะน ามาหารือในวาระการประชุมประจ าปีของรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้า
โลกในปี ๒๕๖๖ และขณะเดียวกันได้มีการสนับสนุนให้มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจโลกโดยการเอื้อให้เกิดเศรษฐกิจสีเขียว สหภาพรัฐสภาหวังว่าการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนจะ
บรรลุผลได้ และส าหรับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในมิติเศรษฐกิจ สหภาพรัฐสภาหวังว่าจะมีการ
รับรองในการประชุม MC 12 ที่ก าลังจะจัดขึ้น และสหภาพรัฐสภายินดีสนับสนุนการด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง 

    ในการนี้ รัฐสภาควรสร้างความมั่นใจด้านงบประมาณเพ่ือความยั่งยืนในด้านสภาพ
ภูมิอากาศ สนับสนุนการเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาด (clean energy transition) และการบรรลุ     การ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการท าความเข้าใจระหว่างการจัดการของ WTO กับการ
ด าเนินการด้านนิติบัญญัติในการรับมือกับโรคดังกล่าว มีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญในด้านดิจิทัลเพ่ือ
ด าเนินการในเรือ่งเศรษฐกิจดจิิทัล มีการด าเนินการด้านความมัน่คงทางอาหารส าหรับประเทศ     ก าลัง
พัฒนา และควรมีการเสริมศักยภาพของสตรีและเยาวชนในด้านเศรษฐกิจ สหภาพรัฐสภายินดีส าหรับ
การเคลื่อนไหวของรัฐสภาในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของโลก 

 



๑๑ 

 

    ดร. Rebecca Fatimah Sta Maria ผู้อ านวยการบริหาร ส านักงานเลขาธิการเอเปค 
ระบุว่า APEC ก าลังด าเนินการสร้างขีดความสามารถทางการค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความ
ช่วยเหลือทางด้านเทคนิค นอกจากนี้ APEC ก าลังด าเนินการตามรายการด้านสิ่งแวดล้อมและการ
บริการที่เกี่ยวข้องส าหรับการเปิดเสรีต่อไป การหารือเกี่ยวกับการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมถึง
การศึกษาเกี่ยวกับมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีที่จะน ามาใช้เพ่ือช่วยลดการปล่อยก๊าซ ดร. Rebecca กล่าวว่า
เอเปคจะมีการประชุมรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพ เอเปคให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นของสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นปัญหามาเป็นเวลานาน และ
จะพิจารณาถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาค และได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเอเปคให้ความส าคัญกับการเปิดด าเนินการทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เมื่อปี 
๒๕๖๓ ซึ่งมาเลเซียเป็นเจ้าภาพเอเปคนั้น ได้มีการพิจารณาในบริบทของเศรษฐกิจโลก โดยได้มีกลไก
การขับเคลื่อนเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของเอเปคที่ส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่ ๑) การค้าและการลงทุน (trade 
and investment) ๒) นวัตกรรมและการน าเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกจิ (innovation and digitalization) 
และ ๓) การเติบโตอย่างความเข้มแข็ง มีสมดุล มั่นคงปลอดภัย ยั่งยืน และครอบคลุม (strong, 
balanced, secure, sustainable and inclusive growth)  

    ทั้งนี้ ประเทศเจ้าภาพที่ผ่านมาทั้งมาเลเซีย นิวซีแลนด์ และไทยที่จะเป็นเจ้าภาพในปีนี้    
ได้ให้ความส าคัญกับด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยนิวซีแลนด์และไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพ
การประชุมเอเปคในปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ตามล าดับ ได้ริเริ่มให้น าเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเข้าไป
อยู่ในกระบวนการด าเนินงานของเอเปค ที่ผ่านมาเอเปคได้มีการผลักดันด้านกฎหมาย และปัจจุบัน
เอเปคได้มีการหารือในด้านความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ได้จ ากัด
แค่เพียงเฉพาะการหารือในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนเท่านั้น แต่ได้มีการหารือ
ในคณะกรรมาธิการทางด้านเศรษฐกิจ และคณะกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและ
วิชาการของเอเปค (ECOTECH committee) ซึ่งจ าเป็นต่อการสร้างขีดความสามารถ และความ
ต้องการทางระบบและเทคนิค โดยต้องมีการจัดหาอุปกรณ์ มีการก าหนดนโยบาย พัฒนาทักษะ และมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดี ในการนี้ ประเทศไทยได้มีการน าเสนอเศรษฐกิจชีวภาพและ
เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย 

 

   นาย Martin Raiser ผู้อ านวยการสาขาจีน เกาหลี และมองโกเลีย จากธนาคารโลก  
ให้ข้อคิดเห็นว่า WTO ควรประสานความร่วมมือกับสถาบันอื่น เช่น G20 เพ่ือลดข้อจ ากัดการน าเข้า
และส่งออก ซึ่งส่งผลต่อสินค้าและบริการทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อม โดยเห็นว่า WTO ควรมีการ
หารือเพื่อสร้างแรงจูงใจ การเผยแพร่และความสามารถในการจ่ายเพื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อรับมือ
กับวิกฤตด้านสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และได้กล่าวถึงบทบาทของ WTO 



๑๒ 

 

ว่าปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ และเกิดวิกฤต 
ต่าง ๆ มากขึ้น การระบาดของโรคส่งผลต่อด้านสาธารณสุขของโลก และในด้านเศรษฐกิจ วิกฤต   
ได้ส่งผลให้เกิดความตึงเครียด และส่งผลต่อเครือข่ายการขนส่ง และห่วงโซ่อุปทาน โดยการคว่ าบาตรจาก
สงครามท าให้การค้าโลก และ GDP ลดลงร้อยละ ๑ 

    บทบาทของ WTO ที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ 
    ๑. การเปิดตลาดการค้าทั้งในด้านการน าเข้าและส่งออก  
    ๒. การเทคโนโลยีที่จ าเป็นส าหรับปกป้องดูแลสุขภาพ และสภาพภูมิอากาศของโลก 
    ๓. การมีนโยบายด้านการค้า และการด าเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ 
    นอกจากนี้ รัฐบาลควรมีมาตรการในการรองรับ โดยการก าหนดนโยบายระดับชาติและ  
กฎข้อบังคับระดับสากลจะช่วยพัฒนาชีวิตของประชาชน 

 

 
 

   Ms Celine Charveriat กรรมการบริหาร สถาบันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของยุโรป       
ได้สะท้อนให้เห็นว่า WTO สามารถด าเนินการได้มากกว่าที่เป็นอยู่เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้เป็นสีเขียว     
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย WTO ควรหาทางยุติจากเศรษฐกิจสีน้ าตาล (brown economy)๑ 
ร่วมมือกันสร้างมาตรการสีเขียวและห่วงโซ่อุปทานสีเขียว รวมถึงการมีคณะนักวิทยาศาสตร์อิสระ
เพ่ือให้ข้อแนะน าตามหลักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระบบการค้าเพ่ือให้เกิดการปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ 
(net-zero emissions) โดยกล่าวว่า จากข้อมูลของธนาคารโลก ประชาชน ๗๕-๘๕ ล้านคน ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤต โลกอยู่ในภาวะวิกฤตและไม่แน่นอน การด าเนินการต่าง ๆ จึงต้องมีความ
ระมัดระวัง สมาชิกรัฐสภาควรมีการเชื่อมโยงกับประชาชนเพ่ือทราบความต้องการของประชาชนและ
น าไปสู่การด าเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

__________________ 
๑ เศรษฐกิจสีน้ าตาล (Brown Economy) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา  ที่มีการมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของมนุษย์เป็นส าคัญ 
หรือเป็นเศรษฐกิจที่มุ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างไม่จ ากัด  โดยปราศจากการค านึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อส่วนรวม 



๑๓ 
 

การประชุมในช่วงที่สอง วนัพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา (ตามเวลา
ประเทศไทย) 
 

หัวข้อ มุมมองของแปซิฟิกต่อเศรษฐกิจโลกภายหลังยุคโรคระบาดโควิด-19: มุมมองจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Pacific Perspectives on the Global Economy in a Post-COVID Era–
Stakeholders Views)  
 

 
 

นายวรศิษฎ์ เลยีงประสิทธิ์ สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนรัฐสภาไทย (สภาผู้แทนราษฎร)  
เข้าร่วมประชุม ณ หอ้งประชุมส านักองคก์ารรัฐสภาระหว่างประเทศ ชั้น ๓ 

 

  ผู้ด าเนินรายการ 
      รองศาสตราจารย์ Alan Chong ศูนย์การศึกษาแบบพหุภาคี สถาบันการศึกษาระหว่าง
ประเทศ เอส ราชารัตนาม 

วิทยากรรว่มอภิปราย ไดแ้ก่  
๑. นาย Lee Yung Sheng กรรมการบริหาร ฝ่ายระดับโลก ๑ สหภาพธุรกิจสิงคโปร์ 

(Executive Director, Singapore Business Federation) 
๒. นางสาว Selena Ling หัวหน้าด้านยุทธศาสตร์และวิจัยการคลัง ฝ่ายการคลังระดับโลก 

ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น (Head, Treasury Research & Strategy, Global Treasury 
Division, OCBC Bank) 



๑๔ 
 

๓. นางสาว Shiumei Lin รองประธานบริษัทฝ่ายกิจการสาธารณะและความยั่งยืน บริษัท 
ยูไนเต็ด พาร์เซล เซอร์วิส ออฟ อเมริกา (UPS) สาขาภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Vice President, Public 
Affairs & Sustainability, UPS Asia Pacific) 

๔. นางสาว Eunice Huang หัวหน้าฝ่ายนโยบายการค้าของเอเชีย-แปซิฟิก บริษัทกูเกิล
เอเชีย-แปซิฟิก (Head of APAC Trade Policy, Google Asia Pacific) 

 

 

รองศาสตราจารย์ Alan Chong ผูด้ าเนินรายการการประชุมช่วงท่ี ๒ 
 

       สรปุสาระส าคญัของการอภิปรายได ้ดงันี ้
นาย Lee Yung Sheng กรรมการบริหาร ฝ่ายระดับโลก ๑ สหภาพธุรกิจสิงคโปร์        

ได้กล่าวถึงผลกระทบของความขัดแย้งระหว่างรสัเซียกับยูเครนตอ่ธุรกจิในสิงคโปร ์โดยได้อ้างอิงผลส ารวจ
จากผู้ประกอบการธุรกิจในสิงคโปร์ ซึ่งพบว่าเจ้าของธุรกิจในสิงคโปร์มากกว่าร้อยละ ๕๐ รู้สึกว่าได้รับ
ผลกระทบสูงจากความขัดแย้งดังกล่าว เนื่องจากต้นทุนในการด าเนินธุรกิจเพ่ิมสูงขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ความล่าช้าในการจัดส่งวัตถุดิบมาจากต้นทาง และไม่สามารถบอกยกเลิกได้ ซึ่งเมื่ออ้างอิงจากการรวบรวม
สถิติแล้ว พบว่าบริษัทต่าง ๆ มีภาระเพิ่มขึ้นจากต้นทุนทางธุรกิจที่สูงขึ้นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ธุรกิจ 
๓ ประเภทที่ก าลังเผชิญกับความกดดันจากต้นทุนที่เพ่ิมสูงขึ้นจากความขัดแย้งรัสเซียกับยูเครน ได้แก่ 
๑) แผนกขนส่ง ๒) การขนส่งจากผู้ผลิตต้นทาง และ ๓) ฝ่ายจัดซื้อ 
 
 
 



๑๕ 
 

 

         นาย Lee Yung Sheng ผู้แทนสหภาพธุรกิจสิงคโปร์ ระหว่างการน าเสนอต่อที่ประชุม 
 

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการในสิงคโปร์ได้หาแนวทางการแกไ้ขปัญหาตน้ทุนที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่
จะใช้การแก้ไขปัญหา ๓ แนวทาง ได้แก่ ๑) ผู้ประกอบการยอมรับที่จะได้ก าไรน้อยลง ๒) ผลักภาระ
ต้นทุนที่เพ่ิมสูงขึ้นไปยังผู้จ าหน่ายหรือผู้บริโภค หรือ ๓) ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโดยปรับปรุงกระบวนการ
ธุรกิจ 
 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการบางรายที่ตัดสินใจรับภาระต้นทุนที่เพ่ิมสูงขึ้น ได้ให้เหตุผลที่น่าสนใจไว้ว่า
ยังมีกลุ่มลูกค้าที่มีความอ่อนไหวด้านราคาสินคา้หรือบรกิาร ประกอบกับอตุสาหกรรมยังคงมีการแข่งขนัสงูอยู ่
หากเพ่ิมราคาสินค้าหรือบริการจะส่งผลให้ผู้บริโภคหันไปใช้บริการกับผู้ประกอบการเจ้าอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ 
นาย Lee Yung Sheng ยังได้แนะน าแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานในภาคธุรกิจขนส่ง          
๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) ขยายสายพานล าเลียงสินค้า ซึ่งจะส่งผลให้ลดแรงงานภาคขนส่งลงได้ร้อยละ ๕๐ 
และลดเวลาขนถ่ายสินค้าลงได้ร้อยละ ๕๐ ๒) ต้องมีการลดต้นทุนด้านแรงงานโดยเปลี่ยนรูปแบบมาเป็น
การใช้เครื่องจักรในการคัดสรรและบรรจุสินค้า ซึ่งจะสามารถเพ่ิมผลผลิตได้ร้อยละ ๔๐๐–๕๐๐ ๓) ต้องมีการ
จัดการระบบการบริหารค าสั่งซื้อและคลังสินค้า และ ๔) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าแบบตามความต้องการ
เป็นการเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้าในหลายประเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 



๑๖ 
 

  
นางสาว Selena Ling ผู้แทนธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น 
                   ขณะกลา่วน าเสนอต่อที่ประชุม 
 

นางสาว Selena Ling หัวหน้าด้านยุทธศาสตร์และวิจัยการคลัง ฝ่ายการคลังระดับโลก 
ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มคลี่คลาย และหลายประเทศเริ่มเปิดประเทศและผ่อนคลายมาตรการแล้ว 
แต่สภาวะเงินเฟ้อในสถานการณ์ปัจจุบันยังคงเป็นสิ่งที่น่ากังวล โดยเฉพาะราคาพลังงานและอาหารที่
เพิ่มสูงขึ้น และราคามีแนวโน้มสูงอย่างถาวร ประกอบกับการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานโลก ซึ่งมี
สาเหตุมาจากสงครามรัสเซียกับยูเครน ส่งผลให้ธนาคารกลางมีความกังวลและไม่มั่นใจและหันมาให้
ความสนใจปรับนโยบายทางการเงิน อาทิ การปรับดอกเบี้ยเพ่ือรับมือกับภาวะเงินเฟ้อดังกล่าว 
 

ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ธนาคารโลก 
และ WTO ได้ปรับลดประมาณการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลง ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก
ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน ภาวะเงินเฟ้อ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19     
ซึ่งก่อให้เกิดการหยุดชะงักทางด้านการค้า จากเดิมประมาณร้อยละ ๔.๑–๔.๗ เหลือร้อยละ ๓–๓.๖   
อีกทั้งธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ได้เตือนว่า อัตราการเติบโตช้าทาง
เศรษฐกิจ และภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มอย่างรวดเร็วจะส่งผลให้นโยบายทางการเงินมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
โดยคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะอยู่ที่ร้อยละ ๕.๒ ใน พ.ศ. ๒๕๖๕ และร้อยละ ๕.๓   
ในพ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีปัจจัยเสี่ยงคือความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน การเงินที่ไม่มีเสถียรภาพ และ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่ 
 

ต่อมา นางสาว Selena Ling ได้เปรียบเทียบนโยบายทางการเงินระหว่างธนาคารของสหรัฐอเมริกา
กับสหภาพยุโรป พบว่า ธนาคารในสหภาพยุโรปจะมีความทนทานและสามารถรับมือกับความเสี่ยงของ



๑๗ 
 

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าอันเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้มากกว่าธนาคารของ
สหรัฐอเมริกา และอัตราภาวะเงินเฟ้อของสหภาพยุโรปจะมีอัตราต่ ากว่าสหรัฐอเมริกา  
 

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงทิศทางในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจว่า ภายหลังการแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 และความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน วิธีคิดในการผลิตสินค้าเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็น      
การผลิตตามความต้องการสินค้าเปลี่ยนไปสู่การผลิตเผื่อไว้ตอบสนองผู้บริโภคโดยเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้าแทน 
อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการจะต้องมั่นใจว่ามีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะการป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่รบกวน       
ในอนาคต โดยอาศัยการพัฒนากรอบการท างานที่มีศักยภาพในการบริหารความเสี่ยง และใช้เทคโนโลยี
ให้เป็นประโยชน์ในการผลิตสินค้าด้วย 

 

  
        นางสาว Lin Shiumei รองประธานบริษัท ยูไนเต็ด พาร์เซล เซอร์วิส ออฟ อเมริกา (UPS)  

                              สาขาภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
 

นางสาว Lin Shiumei รองประธานบริษัทฝ่ายกิจการสาธารณะและความยั่งยืน บริษัท 
ยูไนเต็ด พาร์เซล เซอร์วิส ออฟ อเมริกา (UPS) สาขาภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้เปิดวิดีทัศน์น าเสนอ
ความถดถอยและปัญหาของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเกิดวิกฤตการณ์ขาดแคลนสินค้าอย่างหนัก เนื่องจากผู้ผลิต
คาดการณ์ว่า หลังเกิดสถานการณ์โรคระบาดจะส่งผลให้อุปทานลดลง จึงเกิดปัญหาสินค้าขาดแคลน     
แต่ในทางกลับกัน ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าเพ่ิมขึ้น ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าว ธุรกิจ E-Commerce ได้ก้าว   
เข้ามามีบทบาทส าคัญในการซื้อ-ขายสินค้า เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 

จากนั้น นางสาว Lin Shiumei ได้น าเสนอแผนผังแสดงความแออัดของเส้นทางภาคการขนส่ง
สินค้าทางน้ าทีย่ังคงมีความแออัดอยู่ทุกท่าเรือในทุกเส้นทางการขนส่ง อย่างไรก็ดี การค้าในปัจจุบันจ าเป็น 
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เนื่องจากปัญหาคอขวดของภาคการขนส่งทางน้ ายังคงปรากฏอยู่ 
โดยเฉพาะในภูมิภาคอเมริกาและเอเชียแปซิฟิก ส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายแก้ไขปัญหาโดยปรับเปลี่ยน



๑๘ 
 

รูปแบบการจัดส่งทางน้ าเป็นการจัดส่งทางอากาศแทนทั้งด้านส่งออกและน าเข้า หรือบางประเทศมี   
การแก้ไขปัญหาโดยการจัดส่งสินค้าเอง โดยรัฐบาลเป็นผู้ให้การสนับสนุน ทั้งนี้ การขนส่งทางอากาศจะมี
ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการขนส่งทางน้ า ซึ่งบางเส้นทางมีค่าใช้จ่ายสูงกวา่ ๕–๑๐ เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงกอ่น
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ เส้นทางขนส่งจากนครเซี่ยงไฮ้ไปยังนครลอสแองเจลลิส 
มีค่าใช้จ่ายประมาณ ๘,๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อตู้สินค้า ในขณะที่ก่อนเกิดสถานการณ์ดังกล่าวมีค่าใช้จ่าย
เพียงประมาณ ๒,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อตู้สินค้า อย่างไรก็ดี ในขณะนี้สถานการณ์ภาคการขนส่งก าลัง
คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่ยังคงมีความแตกตา่งด้านราคาขนส่งเมื่อเปรยีบเทียบกับช่วงก่อนเกิดการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 
 

ช่วงสุดท้ายของการน าเสนอ นางสาว Lin Shiumei ได้เสนอแนะว่าขณะนี้โลกดิจิทัลได้เข้ามา
มีบทบาทส าคัญในด้านการค้า ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกและรวดเรว็มากกวา่เดมิมาก 
แต่อุตสาหกรรมภาคการขนส่งยังคงต้องพ่ึงพากระดาษอยู่ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาวิสัยทัศน์ ความร่วมมือ
การตัดสินใจข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้ด าเนินการภาคขนส่งได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  

 

นางสาว Eunice Huang หัวหน้าฝ่ายนโยบายการค้าของเอเชีย-แปซิฟิก บริษัทกูเกิล
เอเชีย-แปซิฟิก ได้กล่าวว่า ในฐานะที่ตนมีหน้าที่ก ากับดูแลด้านการค้าให้บริษัทกูเกิ้ลในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก เศรษฐกิจดิจิทัลมีบทบาทส าคัญในยุคปัจจุบันนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 จากผลการส ารวจพบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน ๔๐ ล้านคน ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ส่งผลให้การใช้อินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๗๕ โดยจ านวน ๘ ใน 
๑๐ คนของสัดส่วนผู้บริโภค ได้มีการสั่งซื้อสินค้าในโลกออนไลน์ระหว่างเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19     
ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวได้เร่งการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นที่สังเกตได้ว่าการค้าดิจิทัล   
น ามาซึ่งโอกาสทางการค้าท่ีเพิ่มสูงขึ้นขึ้น และผลส ารวจยังพบอีกว่า ร้อยละ ๖๐ ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต  
เป็นผู้ใช้ใหม่ท่ีมาจากผู้อาศัยอยู่นอกเมือง และผู้บริโภค ๑ คน มีอัตราการสั่งสินค้าหรือบริการโดยเฉลี่ย
มากกว่า ๔ บริการ ต่อ ๑ สัปดาห์ โดยขณะนี้โลกดิจิทัลได้เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์    
โดยผู้ค้าขายซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดประเทศมากกว่าร้อยละ ๓๐ ยังเชื่อว่าการด าเนินธุรกิจ
ออนไลน์จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ธุรกิจด าเนินต่อไปได้ และ ๑ ใน ๓ ของผู้ค้า ทั้งผู้ค้าขายรายย่อย    
รายเล็ก และตลาดออนไลน์ เชื่อว่าจะไม่สามารถอยู่รอดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ 
หากไม่มีการค้าขายในรูปแบบดิจิทัล 
 

 



๑๙ 
 

 
              นางสาว Eunice Huang ผู้แทนบริษัทกูเกิลเอเชีย-แปซิฟิก  
                             ระหว่างการน าเสนอต่อที่ประชุม 
 

นอกจากนี้ จากการรวบรวมสถิต ิพบว่าผู้ค้าร้อยละ ๘๒ คาดหวังว่ารายได้ส่วนใหญ่จะมาจาก
แหล่งค้าขายแบบออนไลน์ในอนาคตอีก ๕ ปี และร้อยละ ๘๔ ของฝ่ายจัดซื้อคาดหวังว่ามากกว่าครึ่งของ
อุปทานการสั่งซื้อจะเป็นในรูปแบบออนไลน์ในอีก ๕ ปีข้างหน้า โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    
ได้เข้าสู่ศตวรรษแห่งดิจิทัล และมีผลต่อพฤติกรรมผู้ค้าและผู้บริโภค และมูลค่าสินค้าโดยรวมจะอยู่ท่ี 
๑ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใน พ.ศ. ๒๕๗๓ ซึ่งมีผลต่อการส่งออกของบริษัทในประเทศก าลังพัฒนาและ
การฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 
 

ช่วงสุดท้ายของการน าเสนอ นางสาว Eunice Huang ได้เรียกร้องให้สนับสนุนการค้าดิจิทัล 
การเชื่อมโยงและการไหลเวียนข้อมูลระหว่างประเทศที่รวดเร็วและเชื่อถือได้  รวมทั้งการสร้างข้อตกลง
ด้านการค้าและกฎเกณฑ์ร่วมกัน และเพ่ิมการเข้าถึงสื่อดิจิทัลและการศึกษา และ WTO จ าเป็นต้องแสดงถึง
ความโปร่งใสและการน ากฎเกณฑ์และนโยบายดิจิทัลที่ดีไปปฏิบัติด้วย 



๒๐ 
 

 
   บรรยากาศผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ 
                               ในรูปแบบเสมือนจริง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ช่วงถาม-ตอบ 
 

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการอภิปราย ผู้ด าเนินรายการได้เปิดโอกาสใหส้มาชิกรัฐสภาที่เข้าร่วมการประชมุ
ผ่านช่องทางกระดานสนทนา (Chat Room) ซึ่งในช่วงนี้มีข้อซักถามผ่านทางช่องทางกระดานสนทนา ๗ ประเด็น 
และจากค าถามระหว่างการประชุม ๑ ประเด็น โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 
 

ประเด็นค าถามที่ ๑: นาย Rodelio Dascil ผู้แทนวุฒิสภาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สอบถามว่า
เศรษฐกิจทั่วโลกเติบโตช้าแต่ราคาสินค้ากลับเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นผลจากห่วงโซ่อุปทานและการผลิตใน
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน ดังนั้น นโยบายใดที่จ าเป็นต้องก าหนดเป็นกฎหมาย
เพื่อยับยั้งภาวะเงินเฟ้อในภาคเกษตรกรรมและการประมง 
 

นาย Lee Yung Sheng กล่าวตอบว่า สถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซียและยูเครนนับเป็น
ความท้าทายที่ส าคัญ แต่ในการก าหนดนโยบายเพ่ือยับยั้งภาวะเงินเฟ้อในภาคเกษตรกรรมและ        
การประมง สิงคโปร์ได้ให้ความส าคัญต่อความมั่นคงทางอาหาร โดยพยายามลงทุนหรือผลิตอาหารใน
ประเทศต่าง ๆ และน าเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารเพ่ือบรรเทาภาวะราคาสินค้าอาหารที่   
เพ่ิมสูงขึ้นในสิงคโปร์ ในด้านของการลงทุน นักลงทุนต่างชาติได้มองถึงการลงทุนที่มีคลังสินค้ากระจาย
อยู่หลายพ้ืนที่และมีระยะที่ไม่ห่างกันมากนัก โดยสิงคโปร์มีแรงดึงดูดจากนักลงทุนต่างชาติเนื่องจาก     
มีความได้เปรียบในด้านการบริหารจัดการสินค้า 
 



๒๑ 
 

นางสาว Selena Ling กล่าวตอบว่า แต่ละประเทศมีวิธีบริหารจัดการช่วงภาวะเงินเฟ้อท่ี
แตกต่างกนัไป ซึ่งอาจจะเปน็การอุดหนนุน้ ามันและอาหาร หรือจ ากัดการส่งออกเพ่ือเก็บไวส้ าหรับการบรโิภค
ในประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาค่อนข้างยากและทุกฝ่ายจ าเป็นต้องร่วมมือกันเพ่ือตัดวงจรของปัญหา              
ซึ่งเครือข่ายความร่วมมือนั้นเป็นสิ่งส าคัญส าหรับรับมือกับปัญหาความไม่มั่นคงด้านอาหารเหล่านี้     
อย่างไรก็ดี เมื่อมองในด้านการลงทุน นักลงทุนจะมองหาการเติบโตของอุตสาหกรรม และเป็นแหล่งลงทุน  
ที่สามารถเพ่ิมมูลค่าของสินค้าที่ลงทุนได้ 
 

ประเด็นค าถามที่ ๒: ดร. Su-Hyun Lee สอบถามว่า เศรษฐกิจโลกมีปัญหาหลายประการ 
ไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันด้านภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน ราคาอาหารและ
พลังงานเพิ่มสูงขึ้น การขาดวัตถุดิบและการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานโลก ความไม่แน่นอนจากสงคราม
รัสเซียกับยูเครนและภาวะตึงเครียดจากภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข บทบาทของ 
WTO และรัฐบาลภายในประเทศที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกเป็นอย่างไร  
 

นางสาว Selena Ling กล่าวตอบว่า ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีผ่านการเจรจาในกรอบ
พหุภาคี เป็นปัจจัยที่ WTO และรัฐบาลสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
โดยเฉพาะปัญหาห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งบางครั้งในบางประเทศอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนจะต้องใช้การ
ตัดสินใจทางการเมืองเข้าไปแก้ไขปัญหาผ่านการบังคับใช้นโยบายเข้มงวดในการปกครอง อย่างไรก็ดี 
การสร้างเครือข่ายและการร่วมมือกัน และการประสานงานกันจะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้      
อย่างยั่งยืน 

 

 
          นายเจน น าชัยสิริ สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในฐานะผู้แทนจากวุฒิสภา  
                                     และมีส่วนร่วมในการซักถามผู้บรรยาย 

 



๒๒ 
 

ประเด็นค าถามที่ ๓: นายเจน น าชัยสิริ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทย (วุฒิสภา) 
ตั้งข้อสังเกตว่าค่าใช้จ่ายที่แพงเกินไปส าหรับการขนส่งทางอากาศ ไม่เพียงแต่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อผูค้า้
รายย่อยเท่านั้น แต่ยังเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ผลิตที่อยู่ห่างไกลด้วย และส่งผลให้เกิดกรอบการค้าระหว่างประเทศ
ที่ลดลง ดังนั้น WTO จะสามารถบรรเทาอุปสรรคนี้ส าหรับนโยบายการค้าเสรีได้อย่างไร 
 

นางสาว Lin Shiumei กล่าวตอบว่า WTO สามารถแสดงบทบาทในการช่วยบรรเทาอุปสรรค
ภาคการขนส่งได้ อาทิ การเจรจาข้อตกลงด้านการขนส่ง การช่วยหาแนวทางการขนส่งใหม่ ๆ  สร้างโอกาสใหม่
ส าหรับผู้ค้าและธุรกิจขนาดเล็ก และการด าเนินการให้การขนส่งระหว่างประเทศเปน็การขนส่งไร้พรมแดน  
 

นางสาว Eunice Huang กล่าวเสริมนางสาว Lin Shiumei ว่า WTO ได้มีการด าเนินการ
เพ่ือส่งเสริมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยการเปิดโอกาสการเข้าถึงตลาดบริการอย่างเสรีผ่าน
การเจรจาในกรอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ WTO ยังได้มีข้อตกลงการอ านวยความสะดวกทาง
การค้า (Trade facilitation agreement: TFA) และการเจรจาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยตั้งกฎเกณฑ์
ว่าจะมีนโยบายไม่ใช้กระดาษ (paperless) การใช้ e-signatures เป็นแบบดิจิทัลเบื้องต้น เพ่ืออ านวย
ความสะดวกทางการค้าด้วย 
 

ประเด็นค าถามที่ ๔: นาย Merwin Salazar ผู้แทนวุฒิสภาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สอบถามว่า  
การค้าดิจิทัลระหว่างประเทศมีความท้าทายมากมายที่แต่ละประเทศต้องรับมือ อาทิ การจัดเก็บภาษี อะไร
คือตัวอย่างของข้อตกลงและกฎเกณฑ์ด้านการค้าดิจิทัลในประเด็นการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการจาก
การค้าดิจิทัล และปัญหาห่วงโซ่อุปทานโลกที่เป็นผลจากการเพิ่มราคา มีนโยบายหรือมาตรการอะไรบ้าง
ที่บางประเทศได้น าไปใช้แล้ว 
 

นางสาว Eunice Huang กล่าวตอบว่า ในด้านข้อตกลงด้านการค้าดิจิทัล (Digital Trade 
Agreements) ปัจจุบันยังไม่มีการจัดเก็บภาษีของ trade agreements แต่จะมีการพิจารณาประเด็น
การจัดเก็บภาษีต่อไปในที่ประชุมองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization 
for Economic Co-operation and Development: OECD) เพ่ือปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัลทางเศรษฐกิจ 
โดยรายละเอียดข้อตกลงมี ๒ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) การก าหนดกฎเกณฑ์การจัดสรรเพ่ือจัดเก็บภาษีสินค้า
และบริการ และ ๒) ภาษีขั้นต่ าที่ต้องช าระ ทั้งนี้ รายละเอียดดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ OECD 
โดยข้อตกลงดังกล่าวได้ปรับปรุงมาจากกฎระเบียบการเสียภาษีระหว่างประเทศ 

 



๒๓ 
 

  
      นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 
          ในฐานะผู้แทนจากวุฒิสภา และมีส่วนร่วมในการซักถามผู้บรรยาย 
 

ประเด็นค าถามที่ ๕: นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทย 
(วุฒิสภา) ได้ขอให้ผู้บรรยายอธิบายขอบเขตความร่วมมือเกี่ยวกับคู่ค้าเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างสิงคโปร์
และนิวซีแลนด์เพิ่มเติม 
 

นางสาว Eunice Huang อธิบายเพ่ิมเติมว่า ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy Agreement: DEPA) เป็นข้อตกลงแบบไตรภาคี ระหว่างสิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และชิลี ซึ่งลงนาม
เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยทั้ง ๓ ประเทศเป็นสมาชิก CPTPP ข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก 
ได้แก่ ๑) ด้านอ านวยความสะดวกทางธุรกิจและการค้า ๒) การแบ่งปันข้อมูลและนวตักรรมข้ามพรมแดน และ 
๓) การสร้างความไว้วางใจในระบบดิจิทัล และส่งเสริมอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมในระบบเศรษฐกิจดิจิทลั 
อย่างไรก็ดี รายละเอียดของข้อตกลง DEPA ส่วนใหญ่ก็มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับข้อตกลงและกฎเกณฑ์ด้าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้น ามาปรับปรุงและเพ่ิมรายละเอียดใหม่เข้าไปในข้อตกลง อาทิ การช าระเงิน
ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ความร่วมมือ SMEs โดยข้อตกลงดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ประเทศอื่นเข้าร่วมเป็น
สมาชิกในข้อตกลง ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวน่าสนใจเนื่องจากสามารถพิจารณาได้ว่าจะลงนามในประเด็นที่สนใจ
เพียงประเด็นเดียวเท่านั้นก็ได้ 
 

ประเด็นค าถามที่ ๖: ดร. Joel NG รองหัวหน้าศูนย์การศึกษาแบบพหุภาคี สถาบันการศึกษา
ระหว่างประเทศ เอส ราชารัตนาม สอบถามว่า ผลกระทบจากการคว่ าบาตรโดยสหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป และประเทศอื่น ๆ ที่มีต่อรัสเซีย ได้ส่งผลต่อความรู้สึกในเอเชียอย่างไร และการที่บริษัทในจีนยอม
ปฏิบัติตามการคว่ าบาตรขั้นทุติยภูมิ (secondary sanctions) บริษัทข้ามชาติจึงลังเลที่จะลงทุนใหม่ใน



๒๔ 
 

จีนเนื่องจากกลัวการถูกคว่ าบาตร สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นการปรับตัวที่ส าคัญของประเทศต่าง ๆ ทั่วทั้งเอเชีย
หรือไม่  
 

นางสาว Lin Shiumei กล่าวตอบว่า บริษัทที่ต้องการลงทุนในจีนเกิดความไม่แน่ใจเกี่ยวกับ
การเข้าไปลงทุนในจีน เนื่องจากอาจจะถูกคว่ าบาตรจากสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศอื่น ๆ    ใน
ส่วนของบริษัท UPS ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติที่ต่อต้านรัสเซีย จึงต้องมีความระมัดระวังเกี่ยวกับการขนส่ง
สินค้าที่ผลิตในอเมริกา ซึ่งเป็นผลกระทบทุติยภูมิ (secondary effect) ท่ีมีต่อการท าการค้ากับรัสเซีย 
 

นาย Lee Yung Sheng กล่าวตอบว่า ความท้าทายประการหนึ่งของธุรกิจในสิงคโปร์คือ สิงคโปร์
มนีโยบายคว่ าบาตรรัสเซีย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ที่มีจ านวนมากในประเทศ ซึ่งจะต้องสร้าง
ความเข้าใจที่ตรงกัน และให้ค าปรึกษาว่าสินค้าชนิดใดส่งออกได้หรือไม่ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับด้าน
การเมือง รัฐบาลจะต้องมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน 
 

ประเด็นค าถามที่ ๗: นางสาวแก้วกมล พิทักษ์ด ารงกิจ หัวหน้าศูนย์การศึกษาแบบพหุภาคี 
สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ เอส ราชารัตนาม สอบถามว่า การขาดแคลนชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ 
ท าให้หน่วยธุรกิจมีแนวทางการรับมืออย่างไร และรัฐบาลจะมีส่วนช่วยเหลือต่อความท้าทายนี้อย่างไร 
 

นางสาว Selena Ling กล่าวตอบว่า การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์มีมานานกว่า ๑ ปีแล้ว 
เนื่องจากมาตรการปิดประเทศ ประกอบกับเกิดสงครามรัสเซียกับยูเครน ส่งผลให้ไม่สามารถส่งสินค้า
ตามเวลาที่ก าหนดได้ และเกิดการขาดแคลนชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เมื่อผู้ผลิตรายใหญ่
ขาดแคลนสินค้า ก็จะส่งผลให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ และเกิดความล่าช้าทั้งระบบ หากสงครามรัสเซีย
และยูเครนมีความยืดเยื้อต่อไป หรือสาธารณรัฐประชาชนจีนปิดประเทศ ก็จะท าให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนเกิดปัญหา
ในการจัดส่งสินค้าให้ทันตามเวลา โดยตนเห็นว่า รัฐบาลก็ไม่สามารถด าเนินการช่วยเหลืออย่างไรได้ แม้ว่า
จะมีข่าวออกมาว่ารัฐบาลต้องการผลิตชิ้นส่วนเอง 
 

นาย Lee Yung Sheng ได้เสริมว่า การขาดแคลนชิพไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งประเด็นดังกล่าว
เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามรัสเซียกับยูเครน แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งนี้ ชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์นับเป็น
สินค้าจ าเป็น ซึ่งหากเป็นบริษัทใหญ่ก็จะสามารถท าสัญญาเพ่ือซื้อชิ้นส่วนมาเก็บไว้ในคลังสินค้าได้ แต่อาจ
ก่อให้เกิดความไม่สมดุลด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน เนื่องจากอาจสูญเสียเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน 
ซึ่งสิ่งส าคัญที่สามารถด าเนินการได้คือ การร่วมมือกัน สร้างระบบธุรกิจของตนเองโดยไม่ต้องพ่ึงพา WTO 
และเปลี่ยนกระบวนการท างานใหม่ อาทิ การเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้าแทนที่จะสั่งซื้อเมื่อผู้ซื้อต้องการซื้อสินค้า  
 

นางสาว Lin Shiumei กล่าวเสริมว่า เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีความตึงเครียดกบัสาธารณรฐั
ประชาชนจีน ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาสนใจท าความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก เนื่องจากเห็นว่า



๒๕ 
 

หลายประเทศมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และ
ญี่ปุ่น อย่างไรก็ดี สหรัฐอเมริกายังคงมีความเชื่อว่าประเทศของตนมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเซมิคอนดกัเตอร์ 
ซึ่งท าให้ไม่ต้องเสียเวลาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีส่วนในการให้ค าแนะน า 
และให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุน 

 

 
          ผู้แทนจากรัฐสภาราชอาณาจักรกัมพูชา กล่าวถามต่อที่ประชุม 
 

 อย่างไรก็ดี ในช่วงสุดท้ายของช่วงถาม-ตอบ นาย Chan Naresh ผู้แทนจากรัฐสภาราชอาณาจกัร
กัมพูชา ได้อ้างอิงค ากล่าวของนาย Lee Yung Sheng และได้ตั้งข้อสังเกตและสอบถามวา่ บทเรียนจาก
ผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และสงครามระหว่าง
รัสเซียและยูเครน ส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงักในทุกประเทศ ประเทศที่เป็นสมาชิกของ WTO รวมทั้ง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องจะด าเนินการวางแผนและฟ้ืนฟูให้เศรษฐกิจให้กลับคืนมาได้อย่างไร ตลอดจน
บทบาทของ WTO เกี่ยวกับด้านการค้าและด าเนินการเกี่ยวกับก าแพงภาษี เป็นอย่างไร 
 

นาย Lee Yung Sheng กล่าวตอบวา่ แนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจ คือ ขอ้ตกลงการค้าเสร ี
โดยสิงคโปร์มขี้อตกลงการคา้เสรีทั้งสิน้ประมาณ ๒๗ ฉบับ และได้มกีารใชข้้อตกลงทางการค้าเสรีมากขึน้
ในการท าธรุกิจ ดังนั้น ใน พ.ศ. ๒๕๖๒  ร้อยละ ๒๑ ของบรษิัทในสิงคโปรไ์ดร้ับประโยชนจ์ากข้อตกลงการค้าเสร ี
ทั้งนี้ แนวทางการบรรเทาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น คือ การขจัดอุปสรรคทางการค้าและสนับสนุนสหพันธ์ทางธุรกิจ 
 

ภายหลังช่วงถาม-ตอบแล้ว ผู้ด าเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้บรรยายแต่ละท่านกล่าวปิดท้าย
ก่อนสิ้นสุดการการประชุมช่วงที่ ๒ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
 

นางสาว Eunice Huang กล่าวทิ้งท้ายว่าเศรษฐกิจดิจิทัลเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ทั้งภาค
การขนส่ง ภาคการผลิต และภาคเกษตรกรรม บทบาทที่ WTO ควรด าเนินการเพ่ือให้มีกฎพ้ืนฐานร่วมกัน คือ 



๒๖ 
 

ควรพิจารณาว่าจะด าเนินการอย่างไรที่จะสามารถควบคุมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลต่าง ๆ 
สามารถไหลเวียนระหว่างประเทศได้ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงการท าธุรกรรมต่าง ๆ ได้ ซึ่งหากสมาชิกรัฐสภา     
มีการบัญญัติกฎหมาย ควรจะค านึงถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย จึงจะ
ได้ผลประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลสูงสุด 
 

นางสาว Lin Shiumei กล่าวทิ้งท้ายว่า ในขณะที่ WTO ก าลังด าเนินการเพื่อให้ความมั่นใจ
ว่าระบบการค้าจะเดินหน้าต่อไป ขอเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาซึ่งนับว่าเป็นผู้แทนที่เป็นกระบอกเสียงของ
สังคมพิจารณาประเด็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก การขนส่งที่มีความเหมาะสมกับการค้า 
การบูรณาการร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และเน้นย้ าว่าเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบ
พหุภาคีช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 
 

นางสาว Selena Ling กล่าวทิ้งทา้ยว่า ความพยายามในการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล
กับองค์กรในระดบัท้องถิน่และระดับประเทศบริษัทและประเทศมีเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งความท้าทายที่เกิดขึน้ คอื 
จะสามารถสรา้งความยดืหยุน่ต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจอยา่งไร จงึขอเรียกรอ้งใหส้มาชิกรฐัสภาพิจารณา
แนวทางในระยะกลางถึงยาวว่าอะไรคือกลยุทธ์ที่ยั่งยืนมากกว่าปฏิกริยาตอบสนองจากประชาชน ซึ่งไมไ่ด้
ส่งผลให้เกดิประโยชน์ในระยะยาว ดังนั้น ความร่วมมือจึงยังคงเป็นแนวทางที่ส าคญัของเศรษฐกิจการคา้
ในการก าเนนิการตอ่ไปในอนาคต 
 

นาย Lee Yung Sheng กล่าวทิ้งท้ายว่า จากประสบการณ์ด้านการค้า พวกเราได้เรียนรูว้า่
ธุรกิจนั้นมีความยืดหยุ่น ซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่ารยะเวลากว่า ๒ ปีของการปิดประเทศ ผู้ประกอบการหลายราย
สามารถอยู่รอดจากการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสิ่งนี้ท าให้ค้นพบกับความสามารถในการยืดหยุ่นทาง
ธุรกิจในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ ซึ่งนับเป็นส่ิงจ าเป็น จึงขอเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภา
และ WTO หาแนวทางเพ่ือลดอุปสรรคทางการค้า และเปิดโอกาสใหผู้้ประกอบการสามารถขับเคลื่อน GDP ได้ 
ในขณะเดียวกัน ความท้าทายคือ ความสามารถสร้างสมดุลของผลประโยชน์ทางการแข่งขัน ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของเศรษฐกิจและการเมืองในโลกความเป็นจริง โดยการค้าเสรียังคงมีความส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและการจ้างงานในแต่ละประเทศ 



๒๗ 
 
การประชุมในช่วงที่สาม วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา 

(ตามเวลาประเทศไทย)  
 

หัวข้อ “อะไรคือสิ่งที่รอองค์การการค้าโลกอยู่เบื้องหน้า: การประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก

สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๒ และการประชุมต่อไปในอนาคต (What’s Ahead for the WTO?: MC12 and 

beyond)”  

   ผู้ด าเนินรายการ 
   นาย Keith Rockwell ผู้อ านวยการฝ่ายข้อมูลข่าวสารและสื่อสารองค์กร องค์การการค้าโลก   
   วิทยากรร่วมอภิปราย ได้แก่ 

๑. เอกอัครราชทูต Li Chenggang ผู้แทนถาวรสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าองค์การการค้าโลก  
    ๒. เอกอัครราชทูต Brajendra Navnit ผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินเดียประจ าองค์การ
การค้าโลก  
     ๓. เอกอัครราชทูต Tan Hung Seng ผู้แทนถาวรสิงคโปร์ประจ าองค์การการค้าโลก 
    ๔. นาย David Bisbee รองผู้แทนถาวรสหรัฐอเมริกาประจ าองค์การการค้าโลก 
    

    สรุปสาระของการอภิปรายได้ ดังนี้ 
    การประชุมในวันนี้ได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก  
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๒ (MC12) ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวมถึงเรื่องท่ี 
WTO จะต้องติดตาม และเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืนของมหาสมุทร การระบาดของโรค 
โควิด-19 การค้า และการปฏิรูป WTO  

    เอกอัครราชทูต Li Chenggang ผู้แทนถาวรสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าองค์การ
การค้าโลก ได้อภิปรายถึงความส าคัญของการประชุม MC12 ต่อ WTO และระบบพหุนิยม โดยได้กล่าวถึงเรื่อง 
4R คือ ๑) Repair การปรับปรุงการท าหน้าที่ของ WTO ซึ่งได้แก่ การออกกฎหมาย การก าหนด
นโยบายการค้า และการระงับข้อพิพาท ๒) Response การรับมือกับโรคระบาด ๓) Rebalance     
การสร้างสมดุลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของสตรีในภาคการเกษตร ๔) Relevance ประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับศตวรรษที่ ๒๑ เช่น การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มลพิษ การลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้       
ผู้อภิปรายเห็นว่ายังมีอีก ๒ เรื่องที่เกี่ยวข้อง คือ Reform การปฏิรูปเพ่ือให้ได้เครื่องมือที่ดีที่สุดในการ
ฟ้ืนฟู และ Recovery คือการฟื้นฟู ซึ่งในการอภิปรายครั้งนี้ นาย Li Chenggang ได้มุ่งเน้นการน าเสนอ
เรื่องการปฏิรูป WTO โดยกล่าวว่าปัจจุบันผู้ประกอบการไม่สามารถด าเนินธุรกิจแบบเดิมได้ เพราะการ
สนองตอบหรือการรับมือไม่สัมพันธ์กับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  WTO ได้รับการต าหนิว่า    
ไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีในการรับมือกับโรคระบาด อย่างไรก็ดี ขอให้เชื่อมั่นในระบบการค้า ส าหรับ



๒๘ 
 
การปฏิรูป WTO เป็นเรื่องที่คิดกันมาเกินกว่าสองทศวรรษแล้ว จึงไม่ใช่เรื่องใหม่และปัจจุบันไม่มีใคร   
ที่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูป WTO ในการนี้ นาย Li Chenggang ได้อภิปรายถึงการปฏิรูป WTO ดังนี้ 

    ๑. การปฏิรูปจะไม่เกิดประโยชน์หากสมาชิกไม่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการปฏิรูป  
    ๒. สมาชิกได้มีการเตรียมพร้อมส าหรับการปฏิรูปแล้วหรือไม่ เพราะการปฏิรูปจะไม่ได้รับ
การสนับสนุนหากทุกฝ่ายยังยึดมั่นต่อการเพ่ิมประโยชน์ของตน โดยทุกฝ่ายพร้อมแล้วหรือยังกับการ
ยกเลิกความคิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของตนแล้วหันมาประนีประนอมเพ่ือเข้าสู่กระบวนการ
ปฏิรูป 

    ๓. การเดินหน้าปฏิรูปจะเป็นไปในทิศทางใดนั้นต้องมกีารก าหนดล าดับความส าคัญของการ
ปฏิรูป ทั้งในเรื่องของการพัฒนาระดับโลกและด้านเทคโนโลยี  ความมั่นคงทางอาหารและด้านสุขภาพ 
เป็นต้น โดยหากสมาชิกมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโลก เช่น การรับมือกับโรคระบาด หรือเรื่องของความ
มั่นคงทางอาหาร จะต้องให้เวลากับสิ่งเหล่านั้น อย่างไรก็ดี การปฏิรูปไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาเท่านั้น 
แต่ยังเกี่ยวข้องกับเรื่อง 4R ดังที่กล่าวมาแล้ว โดยมีสิ่งที่ได้มีการกล่าวถึงเมื่อปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ     
ความพยายามในเรื่องของการเจรจาภายใต้กรอบของ WTO หรือ Joint Statement Initiatives (JSIs) 
โดยให้มีการเจรจาที่เปิดกว้าง ครอบคลุม และเป็นพหุนิยม หากเจรจากันได้ก็จะมีการพัฒนาในด้าน 
การลงทุนและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นด้านการค้า สิ่งแวดล้อม และ       
การควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจที่จะมีการเจรจาเพ่ือออกแถลงการณ์ร่วม JSIs        
แต่เห็นได้ชัดว่า WTO ให้ความสนใจในประเด็นด้านกฎหมายที่รองรับเศรษฐกิจในศตวรรษที่ ๒๑ 
ส าหรับในด้านกฎระเบียบ JSIs เป็นการเจรจาตกลงหลายฝ่ายที่จะช่วยส่งเสริม WTO จากมุมมองต่าง ๆ   
เพื่อบรรลุกฎระเบียบของพหุภาคีแบบข้ามพรมแดน ส าหรับมุมมองของจีนการปฏิรูปไม่ใช่ภารกิจที่ง่าย
และไม่สามารถบรรลุการปฏิรูปได้ในเวลาอันสั้น และควรระลึกไว้เสมอว่าอะไรคือสิ่งที่จะช่วยสนับสนุน   
การเจรจาพหุภาคีภายใต้ WTO ทั้งนี้ ต้องมีความกระตอืรอืร้น มีทัศนคติและความรว่มมือ รวมถึง   การ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกเพื่อเริ่มต้นไปทีละขั้นตอน 
โดยหวังว่าการประชุม MC12 จะบรรลุในเรื่องของการระบาดของโรคได้ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันของ
โลกซึ่งเป็นสิ่งส าคัญส าหรับพหุนิยม รวมถึงความก้าวหน้าในการปฏิรูป WTO  

 



๒๙ 
 

 
เอกอัครราชทูต Li Chenggang ผู้แทนถาวรสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าองค์การการค้าโลก 

 

    ส าหรับในประเด็นพหุนิยมในระบบการค้า  เอกอัครราชทูต Li Chenggang กล่าวว่า 
ปัจจุบันมีความท้าทายเกิดขึ้นมากมายต่างจากสมัยหลังสงครามโลก  ครั้งที่ ๒ ที่ระบบพหุนิยมมี
เสถียรภาพ การด าเนินการตามกฎระเบยีบของ GATT และ WTO ก็เป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ แต่ปัจจุบนั
ควรมีการทบทวนตรวจสอบกฎระเบียบของ WTO ว่ามีความสัมพันธ์กับสมาชิกอย่างแท้จริงหรือไม่ 
และจากมุมมองของสมาชิกทั้งหลายว่ายังคงเชื่อและยึดมั่นในระบบพหุนิยมหรือไม่ โดยเชื่อว่า      
ความเชื่อมั่นและเคารพในระบบการคา้พหุนิยมจะน าพาให้เราก้าวต่อไปไดด้้วยกัน สิ่งที่ส าคัญคือจะต้อง
รักษาระบบพหุภาคีและกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถมองก้าวไปยังอนาคตได้ ซึ่งความร่วมมือและ
ความไว้วางใจระหว่างสมาชิกเป็นสิ่งจ าเป็น และมีความส าคัญต่อ WTO และการประชุม MC12     
หากไม่สามารถได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการจัดการกับปัญหาโรคระบาดได้ก็ยากต่อการท าให้
ประชาชนเชื่อมั่นใน WTO ได้ 

   นอกจากนี้ การที่ WTO จะสามารถแสดงบทบาทในการจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ของโลก     
ได้อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของประเทศสมาชิก และคาดหวังว่าการประชุม MC12 จะท าให้เห็น
ผลลัพธ์เชิงบวกที่จะท าให้ WTO มีความเข้มแข็งและมีความส าคัญมากขึ้น  

 

    เอกอัครราชทูต Bragenda Navnit  ผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินเดียประจ าองค์การ
การค้าโลก ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของการประชุม MC12 ว่าในช่วงการประชุม   
เชิงปฏิบัติการเมื่อปีที่ผ่านมา พบว่ามีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของโลกในช่วงการระบาดของโรค  
โควิด-19 และเศรษฐกิจหลังจากการระบาดของโรค โดยในการอภิปรายครั้งนี้ได้มุ่งเน้นถึงการอธิบาย
หน้าที่ส าคัญของ WTO ซึ่ง WTO มีผลต่อการด ารงชีวิตและเศรษฐกิจ ภารกิจของ WTO คือ           
การด าเนินการเพ่ือผลประโยชน์ของเศรษฐกิจโลก โดยมีสองประเด็นที่จะกล่าวถึง คือ ๑) WTO จะช่วย
ลดการสูญเสียของชีวิตและการด ารงชีวิต ได้อย่างไร และ ๒) WTO จะช่วยเร่งให้เกิดการฟ้ืนตัว            
ทางเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างยั่งยืนได้อย่างไร โดยปัญหาของศตวรรษที่ ๒๑ เป็นเรื่องที่ไม่อาจละเลยได้



๓๐ 
 
และในขณะเดียวกันเรายังคงติดอยู่กับปัญหาท้าทายของศตวรรษที่ ๒๐ โดยมองว่าควรมีการด าเนินการ
ทั้งในด้านการจัดหา มีความพยายามด าเนินการเพ่ิมมากขึ้น และการเข้าถึงประชาชน ส าหรับในด้าน
การปฏิรูป WTO นั้น เห็นว่าสิ่งที่ท้าทายของ WTO คือการไม่สามารถบรรลุวาระของ WTO ได้      ส่วน
การก าหนดกฎระเบียบต่าง ๆ ต้องอาศัยความคล่องตัวและเป็นพลวัต นอกจากนี้ WTO ควรพิจารณา
ในเรื่องการแก้ไขปัญหาส าคัญในปัจจุบัน เช่น ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน ปัญหาด้านการขนส่ง   การฟ้ืนฟู
ต่าง ๆ การจัดการกับความหลากหลายเหล่านี้  เป็นต้น ในการประชุม MC 12 แม้ว่ามีการริเริ่ม
กระบวนการปฏิรูปและการเจรจา อย่างไรก็ดี ควรมีการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาที่
ส าคัญ อย่างเช่น ปัญหาด้านอาหาร และปัญหาทางการเงิน ซึ่ง WTO ควรด าเนินการรบัมือกับสิ่งเหลา่นี้ 

 

 
เอกอัครราชทูต Bragenda Navnit  ผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินเดียประจ าองคก์ารการค้าโลก 

 

    นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงปัญหาที่โลกเผชิญเมื่อ ๒-๓ ปีที่ผ่านมา คือ ปัญหาของห่วงโซ่อุปทาน
และความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งการค้าเป็นทางออกของปัญหาความมั่นคงทางอาหาร     

    อย่างไรก็ดี ควรเฝ้ามองและสังเกตการณ์องค์การการค้าโลกในการบรรลุเป้าหมาย ในด้าน
กระบวนการ WTO ต้องการโครงสร้างพ้ืนฐาน และอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการในด้านการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ความยั่งยืน และด้านสิ่งแวดล้อม 

    

  เอกอัครราชทูต Tan Hung Seng  ผู้แทนถาวรสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจ าองค์การการค้าโลก ได้
อภิปรายแสดงความคิดเห็นประเด็นเกี่ยวกับความส าคัญของการประชุม  MC12 ต่อ WTO และสิ่งที่
ก าลังเกิดขึ้นต่อ WTO การประชุม MC12 มีความส าคัญเพราะเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีท่ามกลาง
สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การประชุมดังกล่าวเป็นที่ที่
รัฐมนตรีทั้งหลายจะมาร่วมกันพิจารณาถึงการปฏิรูป  WTO ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ WTO เป็นเวที
ส าหรับการเจรจา และได้กล่าวถึงประเด็นของ R ที่เจ็ดคือ Rejuvenate การฟ้ืนคืนของหน้าที่ในการ



๓๑ 
 
เจรจาของ WTO ในเรื่องที่เกี่ยวกับประชาชน และสมาชิกรัฐสภาก็มีบทบาทส าคัญในการเป็นตัวแทน
เสียงของประชาชน โดยการช่วยรื้อฟ้ืนการเจรจาของ WTO และน าประเด็นสะท้อนกลับไปยังรัฐบาล
และสนับสนุนการท างานของ WTO ได้ เนื่องจากเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องความต้องการที่จ าเป็นของคน    
ในประเทศ นอกจากนี้ การร่วมกันแบ่งปันการค้าเสรีและเปิดกว้างก็เป็นสิ่งส าคัญ 

 

 
เอกอัครราชทูต Tan Hung Seng  ผู้แทนถาวรสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจ าองค์การการค้าโลก 

 

    นอกจากนี้ เอกอัครราชทูต Tan ได้แสดงความเห็นต่อประเด็นปัญหาด้านการค้า ๓ ข้อ 
ได้แก่ ๑) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้า (fragmentation) ในช่วงที่ผ่านมาปัญหาค าถาม  
ต่าง ๆ ที่หยิบยกขึ้นมานั้นเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของ WTO ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ต้องค านึงถึง       
การสนับสนุนกฎระเบียบในระบบพหุภาคี ส าหรับด้านการเงินได้จ าแนกสาเหตุของปัญหาว่าเกิดจาก
ความล้มเหลวต่าง ๆ ได้แก่ ความล้มเหลวในการเข้าใจถึงผลประโยชน์ทางการค้า การแบ่งปัน
ผลประโยชน์ การช่วยเหลือการได้รับผลกระทบต่าง ๆ การปรับปรุงกฎระเบียบระดับโลกให้ทันสมัย 
และการประคับประคองความร่วมมือระดับโลก ซึ่งความท้าทายในเรื่องของความล้มเหลวต่าง ๆ นี้ 
จ าเป็นต้องบริหารจัดการ ๒) ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าที่มีผลให้เกิดการต่อต้าน 
โลกาภิวัตน์ที่ประเทศต่าง ๆ มุ่งปกป้องผลประโยชน์ของชาติ  ๓) การตระหนักว่ากฎระเบียบพหุนิยม
ของ WTO มีบทบาทส าคัญต่อการค้าระหว่างประเทศ 
    ส าหรับด้านการปฏิรูป WTO เอกอัครราชทูต Tan กล่าวว่าการปฏิรูปนั้นสมาชิกต้อง 
ยกประเด็นในการปฏิรูป มีข้อตกลงร่วมกัน ประเด็นส าคัญในการปฏิรูปคือการช่วย  WTO ให้พร้อม
ส าหรับอนาคตและต้องไม่สูญเวลาเปล่าไปกับการจ ากัดความของการปฏิรูป โดยควรมุ่งประเด็นไปที่
การประชุม MC12 อ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีและบทบาทส าคัญในการท าให้ WTO มีประสิทธิภาพ 
และตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกของ WTO และประชาชนโดยให้เกิดความสมดุลระหว่าง
ผลประโยชน์ของ WTO และของชาติ 



๓๒ 
 
  ทั้งนี้ การท าให้กลไกการระงับข้อพิพาทของ WTO กลับมาท าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมนั้น ควรรื้อฟ้ืนองค์กร
อุทธรณ์ หรือ Appellate Body และควรจัดตั้งข้อตกลงหลายฝ่ายเพ่ือใช้อนุญาโตตุลาการในการพิจารณาคดี
อุทธรณ์เป็นการชั่วคราว (Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement: MPIA)  
   นอกจากนี้สิ่งที่ WTO จะท าได้คือการใช้การค้าเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจาก
โรคระบาด WTO สามารถสร้างความเข้มแข็งโดยเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของโลก ท าให้สมาชิก        
ลดข้อจ ากัดทางด้านการส่งออกและน าเข้า รวมถึงการค้าอื่น ๆ การส่งเสริมความโปร่งใสและ          
ธรรมาภิบาลเพ่ิมขึ้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการค้า และการบริหารจัดการกับประเด็นใหม่ ๆ เช่น       
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นในช่วงโรคระบาด ที่ส าคัญการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจและช่วยขยายความมั่งคั่งของตลาดโลก นอกจากนี้ WTO ยังสามารถมุ่งเน้นไปที่
การค้าที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (green trade) 
   นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงโอกาสในการท างานร่วมกับสมาชิกรัฐสภาในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก และ Think Tank ซึ่ง Think Tank มีบทบาทส าคัญในการช่วยด าเนินการวิจัยที่น่าเชื่อถือ เช่น 
เรื่องการค้าและความยั่งยืน การใช้เทคโนโลยีในการลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการค้า  และ
สมาชิกรัฐสภามีความส าคัญในการส่งเสริม WTO กฎระเบียบแบบพหุนิยมท าให้การด าเนินการค้า
เป็นไปตามกฎระเบียบ 

 

   นาย David Bisbee รองผู้แทนถาวรสหรัฐอเมริกาประจ าองค์การการค้าโลก ได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการด าเนินการของ WTO และการสนับสนุนและติดตามการท างานของ
WTO เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการตอบสนองต่อนโยบาย WTO มีเรื่องที่ด าเนินการให้บรรลุมากมาย
ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ต้องมีการพิจารณาว่า WTO ได้บรรลุในเรื่องใด
ได้เป็นอย่างดีเ พ่ือเป็นตัวชี้น าในการด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ ส าหรับการปฏิรูปจ าเป็นต้องมี             
การเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรม และต้องท าให้มั่นใจว่าได้ ผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส าหรับ 
WTO นั้นเป็นเวทีที่รัฐมนตรีด้านการค้าทั้งหลายได้มารวมกันเพ่ือหารือในวิธีรับมือประเด็นท้าท้าย   
ต่าง ๆ รวมถึงการก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  

 



๓๓ 
 

 
นาย David Bisbee รองผูแ้ทนถาวรสหรัฐอเมรกิาประจ าองค์การการค้าโลก 

 

    นอกจากนี้ นาย Bisbee ได้กล่าวถึงสิ่งที่สหรัฐอเมริกาคาดหวังต่อระบบการค้าและ WTO 
ในอนาคตว่า ในด้านการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจโลกให้เติบโตนั้นเห็นว่าองค์ประกอบพ้ืนฐานของข้อตกลง WTO             
มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ กฎระเบียบทางการค้าก่อให้เกิดความโปร่งใสต่อคู่ค้า อย่างไรก็ดี เห็นว่า
WTO ไม่ใช่สถาบันที่จะมาแก้ไขปัญหาของโลกทั้งหมด แต่รัฐมนตรีการค้าทั้งหลายสามารถใช้เวทีของ
WTO ในการน าทางให้เศรษฐกิจเติบโตต่อไป 

    ทั้งนี้ การก้าวไปข้างหน้าของ WTO การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งส าคัญ กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลง
วิธีการด าเนินธุรกิจ การท าให้เกิดความโปร่งใสและครอบคลุมมากขึ้นในการท างานกับ WTO          
การขับเคลื่อนการพัฒนาโดยค้นหาสิ่งที่จ าเป็นต่อการพัฒนา  

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 


